

nguyenthi leyen

10/07/2018 – Thứ Ba tuần 14 tháng 7 năm B.
"Lúa chín đầy đòng mà thợ gặt thì ít".

Lời Chúa: Mt 9, 32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bịt miệng. Khi đã trừ quỉ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chúa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ quỷ mà trừ quỉ".

Và Chúa Giêsu đi rao khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người đi đòng lòng xót thương họ, vì họ vất vả vất vả nhưng con chiên không có người chăn.

Người liền bảo môn đồ rằng: "Lúa chín đầy đòng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin cho thuê người sai đi gặt lúa".

Suy Niệm : MÔI TÍN HỮU ĐU LÀ THỢ GẶT

Đức Giêsu thấy đám đông, Người liền thương lòng thương, vì họ lìa mất thân vất vả nhưng, nhưng con chiên không có người chăn dắt. Bởi thế, Người liền nói với các môn đồ rằng: "Lúa chín đầy đòng, mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin cho thuê người sai đi gặt lúa." (Mt. 9, 36-39)

Một mùa gặt bội thu

Nếu hôm nay Chúa Giêsu đi trên những con đường hiên ngang của chúng ta, chắc hẳn Chúa cũng sẽ cảm nghĩ như xưa cách đây gần 2000 năm. Người sẽ nói: "Những con người nam nhi của thế kỷ 20 này, ta không thấy không quan tâm tới họ. Ta thấy họ lo âu và chúng sung sướng gì. Ta thấy họ đang đi tìm ánh sáng và chân lý. Ta biết họ muốn được sống hạnh phúc, nhưng lại không biết đường đi. Thấy người đời dốt nát họ thì buồn nh sáng và ngu ngốc vui. Không đủ thợ gặt. Anh em hãy cầu xin Cha tôi để có được nhiều người biệt đãi người ta đến với Ngài.

Không phải chỉ có các linh mục, các tu sĩ nam nữ là những người phải nói với Chúa phải gì thì Chúa cho người ta, mà là tất cả những ai đã hướng ánh sáng và niềm vui mà Chúa ban cho kẻ sống một thì với Người.

Ta không thấy đã được gặp Chúa rồi mà lại sống ích kỷ. Người Kitô hữu chính chúng là người biệt đãi chia sẻ cho người khác đi về mình đã thấy, đã biết, đã trải qua.

Mọi người đều có phần trách nhiệm

Phải chăng đến nhiệm vụ tay thợ, để những con người thì nay nam cũng như nữ biết đi đến với Chúa và sống sống sống của Người. Mọi tín hữu dù nam hay nữ đều phải là thợ gặt trong cánh đồng mệnh mông của Chúa. Mọi người đều có trách nhiệm góp phần lớn nhỏ của mình.

Đừng đổ y trách nhiệm của mình cho người khác. Không phải chỉ cứu nguy cho thêm đông số các người chuyên lo việc truyền giáo, cho có nhiều linh mục tu sĩ nam nữ dấn thân hết mình cho Giáo hội mà thôi. Tất nhiên ta hãy cứu xin cho chính chúng ta đừng bị t làm gì hết trong phần trách nhiệm của mình, cốt yếu là cứu nguy cho ta đừng có n can đm và niềm vui để hoàn thành tất trách nhiệm Chúa trao.
